

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 17-23 มิถุนายน 2563

“จूरินทร์”เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทย ชู “การตลาดนำการผลิต” ลุยผลิตข้าว 7 ชนิดป้อนความต้องการ

“จूरินทร์”เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ระดมสมองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐ เอกชน และชาวนา เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5 ปี เน้น “การตลาดนำการผลิต” เตรียมผลักดันผลิตข้าว 7 ชนิด ป้อนความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่ม พร้อมสั่งลุยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ แก้ปัญหาอุปสรรคข้อติดขัดให้หมดไป

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า วันนี้เป็นการประชุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ข้าว เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่จะต้องใช้ในปี 2563-2567 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเป็นการประชุมร่วมกันของทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นเบื้องต้นว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่มีความชัดเจนว่าตลาดมีความสำคัญและจะเป็นตัวกำหนดการผลิตข้าวไทยต่อไปในช่วงระยะเวลา 5 ปีถัดจากนี้โดยมีเป้าหมายสำคัญ ก็คือ จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านการผลิตการส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก

ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นทำการผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาด 7 ชนิด คือ 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมไทย 3.ข้าวพื้นนุ่ม 4.ข้าวพื้นแข็ง 5.ข้าวเหนียว 6.ข้าวเหนียว และ 7.ข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยข้าวทั้ง 7 ชนิดนี้ จะแบ่งตลาดออกเป็น 3 ตลาด คือ 1.ตลาดพรีเมียม ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย 2.ตลาดทั่วไป ประกอบด้วยข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเหนียว 3.ตลาดเฉพาะ ประกอบด้วยข้าวเหนียวกับข้าวคุณภาพพิเศษ

“ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว โดยเห็นสอดคล้องกันว่าในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ควรมุ่งเน้นการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ และการสร้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดให้มากขึ้น โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และที่สำคัญ คือ มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนสถาบันวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ใหม่ขึ้นมาให้มากขึ้น โดยการสนับสนุนของทางราชการ อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคโดยกฎระเบียบก็จะตัดทอนให้หมด เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันให้พันธุ์ข้าวไทยสามารถผลิตข้าวคุณภาพไปแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ”นายจूरินทร์กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยประสบความสำเร็จ จะมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการส่งออก การขนส่ง ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยทั้งหมดนี้ ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีก 2-3 ครั้ง โดยมี

หลักการ คือ ขอให้การประชุมหารือทุกครั้งจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดให้ครบทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงภาควิชาการทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีนายจรินทร์ เป็นประธาน โดยกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารกรมและกระทรวงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด มีสมาคมค้าข้าวไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคม
ผู้ประกอบการข้าวถุงไทยสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็นต้น ร่วมเป็นกรรมการ

โดยยุทธศาสตร์ข้าวไทย มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกข้าว โดยจะมีการ
พัฒนาข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย สร้างทีม
ขายขยายตลาดและสามารถแข่งขันได้ ด้านการตลาดในประเทศ มุ่งรักษาคุณภาพข้าวและสร้างความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค สร้างเสถียรภาพด้านราคา พัฒนากลไกซื้อขายข้าวให้ได้มาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มช่อง
ทางการจำหน่ายและความต้องการบริโภค ส่วนทางด้านการผลิต พัฒนาชาวนาให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
บริหารจัดการด้านการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพและความต้องการของตลาด เน้นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการ
ผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันได้

ที่มา Commerce News Agency

“จรินทร์”ระดมกั้นถยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5 ปีเน้นตลาดนำผลิต หนุนปลูกข้าว 7 ชนิดบุกตลาด ตปท.

พาณิชย์เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทยระยะ 5 ปี ใช้ตลาดนำผลิต ส่งเสริมปลูกข้าว 7 ชนิดแบ่งตามเกรด สอด
รับเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 ว่า วันนี้เป็นการประชุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ข้าว เพื่อ
จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่จะต้องใช้ในปี 2563-2567 เป็นระยะเวลา 5 ปีโดยเป็นการประชุมร่วมกันของทั้งส่วน
ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเบื้องต้นว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่มีความชัดเจนว่าตลาดถือว่ามีสำคัญและจะเป็นตัวกำหนดการ
ผลิตข้าวไทยต่อไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปีถัดจากนี้โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้าน
การผลิตการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก

ทั้งนี้จะมุ่งเน้นทำการผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาดคือ ผลิตข้าว 7 ชนิด 1.ข้าวหอมมะลิ 2.
ข้าวหอมไทย 3.ข้าวพื้นนุ่ม 4.ข้าวพื้นแข็ง 5.ข้าวเหนียว 6.ข้าวเหนียว 7.ข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยข้าวทั้ง 7
ชนิดนี้จะแบ่งตลาดออกเป็น 3ตลาดในภาพรวมคือ 1.ตลาดพรีเมียมประกอบด้วยข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย 2.
ตลาดทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเหนียว 3.ตลาดเฉพาะประกอบด้วยข้าวเหนียวกับข้าวคุณภาพพิเศษ
เป็นการจัดระบบภาพรวมในเรื่องของการผลิตข้าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

สำหรับวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่
จะนำไปสู่ผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวต่อไป ในห่วงโซ่การผลิตและการตลาด โดยเห็นสอดคล้องกันว่าใน

เรื่องของเมล็ดพันธุ์ นั้นควรมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ และการสร้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดให้มากขึ้นโดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและที่สำคัญคือ มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนสถาบันวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ใหม่ขึ้นมาให้มากขึ้นโดยการสนับสนุนของทางราชการ

“อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคโดยกฎระเบียบก็จะตัดทอนให้หมด เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันให้พันธุ์ข้าวไทยนั้น สามารถผลิตข้าวคุณภาพไปแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ ส่วนในเรื่องของการตลาดนั้นก็มุ่งให้ความสำคัญทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยหัวใจสำคัญประการ 1.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าข้าวไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกกับประเทศคู่แข่งสำคัญหลายประเทศที่เพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะประกอบด้วยโรงสี อุตสาหกรรมแปรรูป และผู้ส่งออกข้าวของไทย”

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าพลกลงไปจะพบปัญหาอุปสรรคหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการส่งออก การขนส่ง ขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลกได้ภายใต้คุณภาพข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปีนี้ แต่ทั้งหมดยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการนัดประชุมอีก 2-3 ครั้ง โดยหลักการคือ ขอให้การประชุมหรือทุกครั้งจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดให้ครบทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงภาควิชาการทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน นั้น กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีสมาคมค้าข้าวไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็นต้น โดยอนุกรรมการนี้มาจากคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและลงนาม

โดยหลังการประชุม นายปราโมช เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและกรไทย นายธีรวิทย์ พรพันธ์วิซ สมาคมชาวนาภาคอีสาน นายอัษฎางค์ ศรีหราช ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวขอบคุณและสนับสนุนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและอยากให้รัฐบาลทำอย่างต่อเนื่องด้วย

รายงานการประชุมระบุว่า สำหรับยุทธศาสตร์ข้าวไทยนั้นเป้าหมายคือให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกข้าว ให้พัฒนาข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย สร้างทีมขายขยายตลาดและสามารถแข่งขันได้ ด้านการตลาดในประเทศ มุ่งรักษาคุณภาพข้าวและสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สร้างเสถียรภาพด้านราคาพัฒนากลไกซื้อขายข้าวให้ได้มาตรฐาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและความต้องการบริโภค ส่วนทางด้านการผลิต ให้พัฒนาชาวนาให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ บริหารจัดการด้านการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพและความต้องการของตลาด เน้นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันได้

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

ไทยจัดข้าว “กข 79” สู่วียดนาม โรงสีรับซื้อตันละเกือบ 1 หมื่นบาท

สมาคมผู้ส่งออกข้าวนำร่องปลูกข้าว กข 79 ล็อตแรก 5,000 ไร่ เตรียมทำตลาดส่งออกเอเชียแข่งข้าวเวียดนาม หลังจากกระทรวงเกษตรฯตั้งเป้าปลูก 2 ล้านไร่ ด้านโรงสีพร้อมรับซื้อตามราคาตลาดตันละ 9,500 บาท

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในฤดูกาลผลิตข้าวปี 2563 จะเริ่มการเพาะปลูกข้าวขาวพื้นนุ่ม พันธุ์ข้าว กข 79 ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์แล้ว จำนวน 5,000 ไร่ ในพื้นที่บริเวณใกล้พื้นที่ชลประทาน โดยคาดว่าผลผลิตที่ได้ประมาณ 2,500 ตันข้าวสาร

โดยสมาคมมีเป้าหมายที่จะนำข้าวนุ่มดังกล่าวไปทดลองทำตลาด โดยเฉพาะตลาดเอเชีย จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ผู้บริโภคตอบรับอย่างไรบ้าง เพราะผู้บริโภคในตลาดดังกล่าวนิยมบริโภคข้าวนุ่มมากเห็นได้จากข้าวนุ่มของเวียดนามที่ส่งออกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับตลาด แต่ประเมินว่าราคาจะอยู่ในระดับต่ำกว่าข้าวหอมมะลิและสูงกว่าข้าวขาว และข้าวหอมจังหวัด

สำหรับข้าว กข 79 เป็นพันธุ์ข้าวที่มีผลผลิตต่อไร่สูง 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเรื่องการจัดทำมาตรฐานข้าว กข 79 ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องนี้

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างมาตรฐานข้าว กข 79 โดยมีการเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ส่งออก โรงสีผู้ตรวจสอบคุณภาพ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าข้าว เป็นต้น ยังไม่ได้วางกรอบจะต้องประกาศใช้เมื่อใด แต่การสร้างมาตรฐานข้าว กข 79 จะสร้างความเชื่อมั่นในการทำการตลาด ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพข้าวนุ่มของไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าข้าวไทยในอนาคต

ด้านนายหัสติน สุวัฒน์พงษ์เชษฐ เลขานุการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมอนุกรรมการด้านการผลิตพันธุ์ข้าว เห็นชอบเป้าหมายการผลักดันการปลูกข้าว กข 79 ให้ได้ 2 ล้านไร่ โดยกำหนดให้ปลูกในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้

ส่วนภาคอีสานไม่ได้กำหนดให้ปลูก เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิจึงไม่ต้องการให้ปะปนกัน หากเกษตรกรสนใจสามารถไปขอพันธุ์ข้าวจากศูนย์พันธุ์ข้าว และภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณรองรับความต้องการได้กว่า 5,000 ตัน ซึ่งจะสามารถลงแปลงปลูกได้ประมาณ 300,000 ไร่ ในฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2563

“ทางสมาคมโรงสีข้าวพร้อมรับซื้อผลผลิตข้าว กข 79 ทั้งหมด เนื่องจากมีช่องทางระบายข้าวทั้งตลาดในประเทศรวมถึงขายให้กับผู้ส่งออกข้าว เกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผู้รับซื้อ ส่วนราคาซื้อ-ขายนั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดตอนนี้ โดยโรงสีจะรับซื้อในราคาสูงสุดสำหรับข้าวที่มีคุณภาพ เมล็ดยาว สามารถรับซื้อข้าวเปลือกราคาสูงสุดตันละ 9,500-9,800 บาท โดยคาดว่าจะเริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ใช้ระยะเวลา 120 วัน”

นายหัสตินกล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานข้าวเป็นเรื่องดี แต่อาจต้องใช้เวลา เพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณภาพข้าว สี เมล็ด คุณภาพทางเคมี และอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาและหามาตรฐานที่ชัดเจน ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน คงต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่น้อย ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะยังคงทำการตลาดได้ตามปกติแม้ว่าจะยังไม่มีมาตรฐาน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

‘เยียวยาเกษตรกร’ นบข. อนุมัติ 9 หมื่นล้านบาท ช่วย ‘ชาวนา’

นบข. ช่วย "เยียวยาเกษตรกร" เห็นชอบในหลักการ โครงการประกันรายได้ "ชาวนา" และมาตรการ
คู่ขนาน ปีการผลิต 63/64

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. มี
วาระหารือถึงความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเพิ่มเติม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้ใช้แนวทางการ
ดำเนินการช่วยเหลือชาวนาเหมือนปีที่ผ่านมา

โดยให้อนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวไปพิจารณาราคาประกันรายได้ต่อครัวเรือน และนำกลับมาเสนอคณะกรรมการ นบข.อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้
การดูแลชาวนาสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริง

สำหรับมาตรการคู่ขนานประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ

1. มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ผ่าน 3 โครงการ
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินรวม 1.98 หมื่นล้านบาท
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 1.55 หมื่นล้านบาท
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ในอัตราชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 วงเงิน
รวม 610 ล้านบาท

ทั้ง 3 โครงการนี้ คาดว่า จะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมาก โดยมีเป้าหมาย
อยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก

2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อัตราสนับสนุน ไร่
ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท

3. โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และโครงการยกระดับคุณภาพและต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
ของประเทศไทย

ส่วนการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในโครงการประกันรายได้ชาวนา ปี2562/2563 ตั้งแต่ 15
ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 นั้นได้ทำการจ่ายไปแล้ว 30 งวด จำนวน 1.1 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเงิน 1.9
หมื่นล้านบาท ร้อยละ 92.67 ของงบประมาณ (งวดที่ 23-27 ไม่มีการจ่ายชดเชยเนื่องจากราคาอ้างอิงของ
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเหนียวสูงกว่าราคาประกัน
รายได้)

อีกทั้ง การดำเนินการมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการขายผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก สามารถดึงอุปทานได้รวม 5.13 ล้านตัน โดยมาตรการสนับสนุนต้นทุนการผลิต และ
มาตรการการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว จ่ายเงินแล้วมาตรการละ 4 ล้านกว่าครัวเรือน

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รายละเอียดถึงความสำคัญของการพัฒนาพันธุ์
ข้าวไทย ที่จะเป็นกลไกสำคัญ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของชาวนาในตลาดโลกต่อไป

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย เพราะเป็นหัวใจ
สำคัญในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต โดยกำกับให้กรมการข้าว หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน

รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพข้าวและการใช้พันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองให้ได้อย่างกว้างขวาง”

สำหรับสถานการณ์การส่งออกของไทยนั้น คู่แข่งที่สำคัญของไทย คือ เวียดนาม และอินเดียที่มีราคาข้าวต่ำกว่าของไทย นอกจากนี้ นบข. ยังได้เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรให้มีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยช่วยชานาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท) ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“จूरินทร์” แจงชานา ประกันรายได้ข้าวได้ไปต่อ แถมมีเงินช่วยพิเศษไร่ละ 1,000 ไม่เกิน 20 ไร่

“จूरินทร์” แจงข่าวดีเกษตรกรภาคอีสาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ไปต่อในฤดูกาลผลิตปี 63/64 พี่น้องเกษตรกรเบาใจได้ ราคาตก มีหลักประกันไว้คอยช่วย แถมจัดเงินช่วยค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เลยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ พร้อมมีมาตรการเสริมไว้ดึงราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในช่วงการลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกร ที่จ.อุบลราชธานี ว่า ขณะนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ได้รับการพิจารณาให้เดินหน้าโครงการในปีงบประมาณต่อไปจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว เพื่อช่วยประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว จะไม่มีรายได้ต่ำกว่าที่ประกันไว้ และยังมีมาตรการเสริมออกมาช่วยเหลืออีกหลายมาตรการ

โดยมาตรการที่สำคัญที่อยากจะแจ้ง ก็คือ การช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเดิมเป็นการช่วยค่าต้นทุน 500 บาทต่อตัน ไม่เกิน 20 ไร่ ช่วยค่าเก็บเกี่ยว 500 บาทต่อตัน ไม่เกิน 20 ไร่ แต่บางครั้งค่าเก็บเกี่ยวมีปัญหา เพราะภัยแล้ง น้ำท่วม กระทรวงพาณิชย์จึงเสนอว่าต่อไปไม่ต้องมีต้นทุน ไม่ต้องมีค่าเก็บเกี่ยว มีก้อนใหม่เรียกว่า ค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ ให้รวดเดียวเลยในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท

ส่วนมาตรการอื่นๆ เช่น ยามใดข้าวออกเยอะ จะมีมาตรการชะลอการขายให้เก็บไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ชานาอีสานจะได้เปรียบ ปลูกมากก็เก็บไว้อยู่แล้ว จะได้รับเงินชดเชย ต้นละ 1,500 บาท และถ้าเป็นสถาบันเกษตรกรก็ได้ อีก 1,500 บาทเหมือนกัน แต่น้องแบ่งให้กับเกษตรกร 500 บาท สถาบันได้ 1,000 บาทต่อตัน และกรณีโรงสี ถ้าไปช่วยซื้อข้าว เพื่อไม่ให้ข้าวออกตลาดมาก ก็ใช้วิธีช่วยเรื่องดอกเบี้ย 3% รวมถึงสหกรณ์ด้วย

นายจूरินทร์กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งรัฐบาลจะประกันรายได้ให้กับพี่น้องว่าจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเท่าไร ข้าวหอมมะลิประกันที่ต้นละ 15,000 บาท วันไหนราคาข้าวหอมมะลิในตลาดที่พี่น้องขายได้อยู่ที่ 15,000 บาท ไม่เป็นไรพี่น้องก็เอาไปขายและรับเงินไป 15,000 บาทต่อตันตามปกติ หรือวันไหนที่ราคาข้าวขึ้นไป 16,000 บาท ก็จะได้รับเงิน 16,000 บาทตามปกติ แต่ถ้าวันไหนราคาข้าวหอมมะลิตกลงจาก 16,000 บาท ลงมาเหลือ 13,000 บาท พี่น้องจะมีรายได้น้อยลง แต่ไม่เป็นไร ยังมีนโยบายประกันรายได้ช่วย ทางที่หนึ่งขายในตลาดได้มา 13,000 บาท ใส่กระเป๋าย้าย แต่ยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เรียกว่าส่วนต่างจากรายได้ประกัน 15,000 บาทลบกับราคาตลาด 13,000 บาท คือ 2,000 บาท ที่รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของพี่น้อง

ประชาชนโดยตรงให้กับพี่น้องเอาไปอีกตันละ 2,000 บาท รวมกระเป๋าซ้าย 13,000 กระเป๋าขวา 2,000 บาท กลายเป็น 15,000 บาทตามรายได้ประกัน

“ถือเป็นข้อดีของนโยบายประกันรายได้ เพราะต้องการประกันรายได้ให้พี่น้องที่ปลูกข้าวแล้ว จะไม่มีรายได้ต่ำกว่านี้ ถ้าราคาตก แต่ถ้าราคาดี ก็รับตั้งค้ไปเลยเท่าไร ก็เท่านั้น คราวที่แล้วราคาข้าวหอมดี บางครั้งก็เกินราคาประกัน พี่น้องก็จะไม่ได้รับเงินส่วนต่าง แต่บางครั้งก็ได้รับเงินส่วนต่างบ้าง ช่วยให้พี่น้องได้มีรายได้ไม่ต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน เพราะมีเงินส่วนต่าง” นายจรินทร์กล่าว

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ข้าวเป็นหนึ่งในพืช 5 ชนิดที่รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายประกันรายได้ และเป็นเงื่อนไขตอนพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล โดยบอกกับพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลว่าถ้าประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาล ขอเงื่อนไขอย่างน้อย หนึ่งข้อในสามข้อ คือ ขอให้เอานโยบายประกันรายได้ไปเป็นนโยบายรัฐบาล พรรคแกนนำก็ตอบรับและแถลงต่อรัฐสภาเป็นข้อผูกมัดกลายเป็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้

ที่มา *Commerce News Agency*

xx

เวียดนาม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีน้อยลง ประกอบกับผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับประมาณ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2012) ขณะที่วงการค้าคาดว่า เวียดนามจะส่งออกข้าวที่ได้จากฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ได้ประมาณ 2.3-2.5 ล้านตัน หลังจากที่ได้มีการเก็บข้าวส่วนหนึ่งสำรองไว้เพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศแล้ว

ทางด้าน The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ มีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย 14 ลำ ที่มีกำหนดเข้ามารอรับมอบข้าวที่ทำเรือ Ho Chi Minh City Port เพื่อขนถ่ายสินค้าข้าวประมาณ 200,280 ตัน ขณะที่วงการค้ารายงานโดยอ้างข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2020 เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 182,600 ตัน โดยส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์มากที่สุดจำนวนประมาณ 56,500 ตัน

กรมศุลกากร (the General Department of Customs) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 953,950 ตัน (เป็นปริมาณส่งออกต่อเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009) มูลค่าประมาณ 492.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 516.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณ มูลค่า และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 87%, 93.6% และ 3.6% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา (เดือนเมษายน 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 510,197 ตัน มูลค่าประมาณ 254.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาส่งออกเฉลี่ยประมาณ 498.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และปริมาณ มูลค่า และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 40.6%, 67.6.6% และ 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2563) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 3,091,492 ตัน (เป็นระดับส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งส่งออกได้ 3.4 ล้านตัน) มูลค่าประมาณ

1,499.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 485.1 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยปริมาณ มูลค่า และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 12.02%, 26.61% และ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวไปมากที่สุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนาม ส่งออกประมาณ 1.302 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 598.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่ม 22.4% และ 41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 42.13% และ 39.92% ของการส่งออกข้าว ทั้งหมดตามลำดับ

ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 0.429 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 257.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้น 92.43% และ 131.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.89% และ 17.16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซียประมาณ 0.292 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 124.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 8.93% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.46% และ 8.3% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

กาน่าประมาณ 0.211 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 105.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 84.8% และ 91.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.83% และ 7.06% ของการ ส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ไต้หวันประมาณ 0.154 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 65.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและ มูลค่าลดลง 21.63% และ 24.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.01% และ 4.37% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) อิรักประมาณ 0.09 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 47.61 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 25.05% และ 19.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 2.91% และ 3.17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

สิงคโปร์ประมาณ 45,914 ตัน มูลค่าประมาณ 24.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 30.94% และ 29.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อินโดนีเซียประมาณ 34,986 ตัน มูลค่าประมาณ 19.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 130.81% และ 192.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกงประมาณ 33,777 ตัน มูลค่าประมาณ 18.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 44.03% และ 38.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เซเนกัลประมาณ 28,435 ตัน มูลค่าประมาณ 9.42 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,506% และ 1,735% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิกประมาณ 27,375 ตัน มูลค่าประมาณ 13.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 24.08% และ 34.28% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน)

สหรัฐอเมริกาประมาณ 25,753 ตัน มูลค่าประมาณ 14.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและ มูลค่าเพิ่มขึ้น 20.71% และ 26.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซาอุดีอาระเบียประมาณ 13,642 ตัน มูลค่าประมาณ 7.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.62% และ 10.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน) ออสเตรเลียประมาณ 9,293 ตัน มูลค่าประมาณ 5.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 72.99% และ 64.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ใต้หวันประมาณ 8,917 ตัน มูลค่าประมาณ 4.78 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 24.3% และ 45.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) แทนซาเนีย ประมาณ 8,606 ตัน มูลค่าประมาณ 4.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 31.41% และ 40.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 845 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 840 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 835 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 830 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 755 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 750 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ขณะที่ข้าวขาวเมล็ดยาว 5% ราคาที่ 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวขาวเมล็ดยาว 10% ราคาที่ 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สหพันธ์เกษตรกรอิสระแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippines Federation of Free Farmers; FFF) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกแผนการนำเข้าข้าวจำนวน 300,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-G)

สหพันธ์เกษตรกรฯได้แนะนำให้บริษัท การค้าระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ (the Philippine International Trading Corporation; PITC) ยกเลิกการประมูลโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายและงบประมาณเพียงพอสำหรับการนำเข้าข้าว ซึ่งมีรายงานระบุว่า PITC กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการเบิกถอนงบประมาณจำนวน 7.45 พันล้านเปโซ จากสำนักงบประมาณและการจัดการ (the Department of Budget and Management; DBM) สำหรับการนำเข้าข้าวจำนวนดังกล่าว ทำให้ PITC ต้องตัดสินใจที่ระงับการประกาศผลของการประกวดราคา ที่ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2020

สหพันธ์เกษตรกรฯได้ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเข้าข้าวของ PITC ที่วางแผนไว้นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอ้างกฎข้อ 6.4 ของกฎและระเบียบปฏิบัติ (the Implementing Rules and Regulations; IRR) ของกฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL) ซึ่งระบุว่า การนำเข้าข้าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศอย่างชัดเจนและจะต้องมีการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดี

ทั้งนี้ การเสนอราคาขายข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long-grain white rice) จำนวน 300,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government; G2G) ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Philippines International Trading Corporation (PITC) ที่เป็นบริษัทการค้าของรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์และคาดว่าจะชนะการประมูลเพียง 2 ราย จากประเทศเมียนมาและเวียดนาม โดยคาดว่าฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวได้เพียง 105,000 ตัน เท่านั้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นไม่ได้ยื่นข้อเสนอ และไม่ผ่านเกณฑ์ของ PITC

โดยในล็อตแรกที่กำหนดส่งมอบที่ท่าเรือ Manila นั้น สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) เสนอราคาซื้อที่ 489.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) หรือ 24,415.53 เปโซต่อตัน จำนวนรวม

33,000 ตัน แบ่งเป็นการส่งมอบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020 จำนวน 10,000 ตัน และส่งมอบภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2020 จำนวน 23,000 ตัน ล็อตที่ 2 ที่กำหนดส่งมอบที่ท่าเรือ Cebu นั้น สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) เสนอราคาที่ 494.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) หรือ 24,665.08 เปโซต่อตัน จำนวนรวม 42,000 ตัน แบ่งเป็นการส่งมอบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020 จำนวน 21,000 ตัน และส่งมอบภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2020 จำนวน 21,000 ตัน ส่วนล็อตที่ 3 และ 4 ที่กำหนดส่งมอบที่ท่าเรือ Tacloban และ Zamboanga ทั้งเวียดนามและอินเดียที่ได้มีการยื่นข้อเสนอราคา แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับล็อตที่ 5 ที่กำหนดส่งมอบที่ท่าเรือ Davao นั้น บริษัท Vinafood I เสนอราคาที่ 497.30 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) หรือ 24,817.26 เปโซต่อตัน จำนวนรวม 30,000 ตัน แบ่งเป็นการส่งมอบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020 จำนวน 15,000 ตัน และส่งมอบภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2020 จำนวน 15,000 ตัน

การประมูลครั้งนี้ มีตัวแทนจากรัฐบาลของ 4 ประเทศเข้าร่วมเสนอราคาซึ่งประกอบด้วย สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) จากเวียดนามคือ บริษัท Vinafood 1 จากอินเดียคือสหพันธ์สหกรณ์การตลาดเกษตรแห่งชาติของอินเดีย (India's National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) และตัวแทนจากไทยคือ กรมการค้าต่างประเทศ (Department of Foreign Trade)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.15 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 382 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.06 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 382.78 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า โดยราคาข้าวเปลือกในขณะนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 5.3%

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.43 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 786 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 39.25 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 786.26 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.5 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 847 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 42.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 849 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 714 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 35.73 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 716 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.25 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 762 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 38.17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 765 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Reuters และ Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงจากกระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2021 ไว้ที่ 63.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 59.15 ล้านตัน ในปี 2020 โดยกระทรวงเกษตรได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ล้านล้านรูเปียห์เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว จากปัจจุบันที่ได้รับการจัดสรรแล้วประมาณ 18.4 ล้านล้านรูเปียห์

ในปี 2019 อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 54.6 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 59.15 ล้านตัน
ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2020/21 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวจากไทยรวม 9,320 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain rice) จำนวน 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2020 และข้าวเหนียวเมล็ดยาว (sticky long-grain rice) จำนวน 2 ลีอตรวม 2,120 ตัน (แบ่งเป็น 1,100 และ 1,020 ตัน) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2020

ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจากไทยรวม 9,320 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาวจำนวน 7,200 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจำนวน 2,120 ตัน ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา 14 ราย โดยราคาประมูล (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 66,482 เยนต่อตัน หรือประมาณ 622 เหรียญสหรัฐต่อตัน ถ้าเป็นราคาที่รวมภาษี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 71,801 เยนต่อตัน หรือประมาณ 672 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2563) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 142,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.97% เมื่อเทียบกับปริมาณ 125,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 79,200 ตัน เพิ่มขึ้น 17.86% เมื่อเทียบกับ 67,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,000 ตัน ข้าวหอม 70,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 4,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 53.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 31,400 ตันลดลง 10.54% เมื่อเทียบกับ 35,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวหอม 28,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 2,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 22.1%) จีนประมาณ 7,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.5%) กัมพูชาประมาณ 14,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 10.4% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 219.56% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 181.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) ออสเตรเลียประมาณ 1,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 3,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%) และประเทศอื่นๆ 4,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.9%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณ 5,355 ตัน ลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,099 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 4,594 ตัน ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,396 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ตามด้วยสหรัฐฯจำนวน 360 ตัน ลดลง 2.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 371 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แคนาดา 280 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤษภาคม 2563 รวม 16,000 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 14,600 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 229 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 130 แห่ง โดยในปี 2019 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม ลดลง 2.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 41 กิโลกรัม ในปี 2018 และลดลงประมาณ 13.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 46 กิโลกรัมในปี 2010

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่อ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.00 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 8.23 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.07 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.04 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 14.40 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 14.02 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 10.77 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 9.56 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 299,500 ตัน ลดลงประมาณ 2.88% เมื่อเทียบกับปริมาณ 308,400 ตัน ในปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 156,400 ตัน ลดลง 8.64% เมื่อเทียบกับ 171,200 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 8,000 ตัน ข้าวหอม 141,600 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,800 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 5.76% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 88,800 ตัน เพิ่มขึ้น 16.69% เมื่อเทียบกับ 76,100 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 81,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 7,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.7%) จีนประมาณ 23,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.7%) กัมพูชาประมาณ 10,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.6% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 24.3% และสัดส่วนลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 5,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า 2 เดือน เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง (ในปีนี้อัตราเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้วประมาณ 6%) โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 366-372 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2020 ที่ผ่านมา) ลดลงจากระดับ 368-373 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากขึ้นหลังจากที่ฤดูฝนของปีนี้มีลมมรสุมพัดพาฝนมาตกในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศที่จะเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ากำไรที่ผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มมากขึ้นนี้จะทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลง และทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออกกับประเทศคู่แข่ง เช่น ไทย และเวียดนาม มีมากขึ้น

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (India's Rice Exporters Association) ระบุว่า เกษตรกรให้ความสนใจที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีการอุดหนุนมากขึ้น โดยคาดว่าผลผลิตข้าวอาจจะสูงถึง 120 ล้านตัน

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการเกษตร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า รัฐบาลได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับการปลูก Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จากเดิมที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จากเดิมที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2020) ปีการผลิต 2020/21 ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว (ฤดูฝนหรือฤดูมรสุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน) โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2020 มีการเพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 6.28 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับ 6.425 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิดในฤดูการผลิต Kharif มีประมาณ 82.087 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับ 58.89 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) ได้ประกาศว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศที่รัฐ Kerala ในวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ 4 วัน โดยในปี 2020 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในระดับ 102% ของค่าเฉลี่ย (the long period average (LPA)) โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีฝนประมาณ 103% และในเดือนสิงหาคมจะมีประมาณ 97%

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่ 11 ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 353,931 ตัน ลดลงประมาณ 19.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 439,528 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และลดลง 9.9% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ที่มีการส่งออกจำนวน 392,832 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 92,454 ตัน ลดลง 15.92% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 แต่เพิ่มขึ้น 12.88% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 261,477 ตัน 7.57% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 และลดลง 26.89% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือน (กรกฎาคม 2562-พฤษภาคม 2563) ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,893,436 ตัน เพิ่มประมาณ 1.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,837,740 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 852,177 ตัน เพิ่มขึ้น 42.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 597,639 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,041,259 ตัน ลดลงประมาณ 6.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,240,101 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกในช่วง 11 เดือนอยู่ที่ 2,024.499 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.05% เมื่อเทียบกับ 1,927.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 742.511 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 27.62% เมื่อเทียบกับ 581.814 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,281.988 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4.72% เมื่อเทียบกับ 1,345.435 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ในปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน เพิ่มประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบกับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ 1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-16 มิถุนายน 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวห้ก) ปริมาณ 1,224,259 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,123,059 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 225,983 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 53.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 147,076 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์

Indica นำเข้า 998,276 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 975,983 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 47,165 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-16 มิถุนายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,911 ตัน ฝรั่งเศส 168,417 ตัน เนเธอร์แลนด์ 153,050 ตัน สเปน 93,945 ตัน อิตาลี 93,240 ตัน โปแลนด์ 83,351 ตัน เยอรมนี 67,957 ตัน โปรตุเกส 69,432 ตัน เบลเยียม 58,363 ตัน บัลแกเรีย 44,305 ตัน สาธารณรัฐเชค 30,040 ตัน สวีเดน 28,481 ตัน ลิทัวเนีย 16,694 ตัน สโลวาเกีย 9,915 ตัน เดนมาร์ก 8,306 ตัน โรมาเนีย 8,338 ตัน ฮังการี 7,115 ตัน ออสเตรีย 6,070 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-15 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 166,520 ตัน เพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 85,809 ตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 64,981 ตัน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 41,740 ตัน ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 32,627 ตัน เพิ่มขึ้น 4,403.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 150,083 ตัน เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 136,967 ตัน ลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 115,340 ตัน ลดลง 17.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 83,908 ตัน เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 80,452 ตัน ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 248,776 ตัน เพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 32,651 ตัน เพิ่มขึ้น 47.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 20,398 ตัน เพิ่มขึ้น 41.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 18,938 ตัน ลดลง 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,090 ตัน เพิ่มขึ้น 106.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-15 มิถุนายน 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 158,616 ตัน เนเธอร์แลนด์ 90,382 ตัน โปรตุเกส 60,151 ตัน เบลเยียม 48,429 ตัน สเปน 43,902 ตัน ฝรั่งเศส 39,737 ตัน อิตาลี 36,458 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 133,915 ตัน สหราชอาณาจักร 90,043 ตัน เยอรมนี 77,128 ตัน เนเธอร์แลนด์ 77,128 ตัน อิตาลี 42,483 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 182,375 ตัน สหราชอาณาจักร 60,549 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,523 ตัน ฝรั่งเศส 36,488 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-16 มิถุนายน 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 187,742 ตัน ลดลง 9.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 207,697 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 152,286 ตัน ลดลงประมาณ 13.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 176,295 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์

Indica ส่งออกจำนวน 35,456 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,401 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,602 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-16 มิถุนายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 100,732 ตัน โปรตุเกส 34,984 ตัน สเปน 22,235 ตัน บัลแกเรีย 6,978 ตัน โรมาเนีย 5,680 ตัน เบลเยียม 6,015 ตัน กรีซ 2,840 ตัน โปแลนด์ 2,241 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,014 ตัน เยอรมนี 983 ตัน สโลเวเนีย 835 ตัน เนเธอร์แลนด์ 579 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

